



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนารัฐบาล กลุ่มงานจริยธรรมข้าราชการกรมฯ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๐๒

ที่ มท ๐๔๑๕/ว ๙๑๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”  
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหัตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อให้การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนารัฐบาลใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ ทั้งนี้ ให้รวบรวมส่งกรมการพัฒนารัฐบาล ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. แจ้งบุคลากรในสังกัดรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้หน่วยงานในสังกัดรวบรวมแบบรายงานฯ ส่งให้กรมการพัฒนารัฐบาล โดยให้รายงานครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ หากกรณีไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้หน่วยงานในสังกัดรายงานด้วย เพื่อจะได้สรุปรายงานส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล <http://ethic.cdd.go.th/> หรือ QR Code ด้านล่างท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายสมคิด จันทมฤก)

อธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาล



ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส  
มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕”